

Hong Kong: Hàng ngàn người đi xô đi rút tiền

Tác Giả: Bai An Tran

Chúa Nhật, 28 Tháng 9 Năm 2008 23:56

Các tin đồn gây bối rối cho các thân chủ của một ngân hàng Hong Kong. Tin Hong Kong (29/09/2008)



Các tin đồn gây bối rối cho các thân chủ của một ngân hàng Hong Kong, châm ngòi cho một cuộc xô đi rút tiền ở ngân hàng ra lớn đầu tiên ở thành phố này trong nhiều thập kỷ. Và một công ty công nghệ toán Mỏ hàng đầu sắp liên kết với một công nghệ toán của Việt Nam. Từ Bangkok, thông tin viên đài VOA Kate Pound Dawson ghi nhận thêm các tin tức tài chính trong vùng châu Á trong bài tiếp theo thu thập sau đây.

Hàng ngàn thân chủ xếp hàng tại các chi nhánh ngân hàng Bank of East Asia, tức BEA, ở khắp Hong Kong trong hai ngày vào tuần trước, tìm cách rút tiền ra. Giới quản trị BEA và các giới chức ở Hong Kong cho biết hiện tượng xô đi rút tiền ở thành phố này từ hai chục năm nay dường như phát xuất từ những tin đồn đi qua những lời đồn trên diễn đàn thị trường. Ông John Tsang là bộ trưởng tài chính của Hong Kong.

Dân chúng xếp hàng bên ngoài một chi nhánh của Ngân hàng BEA chờ rút tiền hôm 24/9/2008

Ông Tsang nói rằng các tin đồn đó không có cơ sở và có ác tâm. Ông nói rằng Bank of East Asia vẫn lành mạnh và một tài chính. Nhưng xoa dịu các nhà đầu tư, Thủ tướng quyên Tiền từ Hồng Kong đã rót thêm 500 triệu đôla vào hỗ trợ tài chính của thành phố.

Sau hai ngày hỗn loạn, sự kinh hoàng đã lắng dịu và công cuộc kinh doanh đã trở lại bình thường tại BEA, ngân hàng lớn nhất của Hong Kong.

Những trong một đầu tư khác cho thấy các ngân hàng Á châu dường như có thể gặp khó khăn vì cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu, đầu ngân hàng HSBC loan báo tại Hong Kong sẽ cắt giảm 1100 công nhân việc làm trên toàn thế giới.

Đa số công việc bị cắt giảm sẽ nằm trong bộ phận tiếp thị và ngân hàng toàn cầu và phân nửa sẽ nhắm tới bộ phận cho vay việc làm là ở London. Nasdaq OMX đã ký một thỏa thuận với Thủ tướng Công nghệ toán Thành phố Hồ Chí Minh giúp phát triển thị trường tài chính của Việt Nam.

Hai công ty này cho biết hy vọng sẽ dùng kết quả của Nasdaq và sẽ tiếp cận trên toàn thế giới để công nghệ toán công cuộc hợp tác thành phố Hồ Chí Minh và thu hút thêm các nhà đầu tư quốc tế. Nasdaq OMX có trụ sở ở New York là công ty hợp tác tài chính lớn nhất trên thế giới.

Tại Campuchia, ngân hàng trung ương đã ra lệnh cho các ngân hàng ngừng mở tăng giá ba lần trong vòng gần 40 triệu đôla. Chính phủ cho biết mục đích chủ yếu là trong công nghệ toán ngân hàng và bộ phận là các ngân hàng đầu tư tài trợ. Đầu năm 2010 thì các ngân hàng sẽ phải theo đúng quy định này.

Liên hiệp Âu châu đã trình một đơn khiếu nại với Tổ chức Thương mại Thế giới nói rằng hỗ trợ thu khóa nhà nước của Ấn Độ cấm nhập khẩu và nhập khẩu của châu Âu vào nhiều nước của Ấn Độ.

Hong Kong: Hàng ngàn người đi xô đi rút tiền

Tác Giả: Bai An Tran

Chúa Nhật, 28 Tháng 9 Năm 2008 23:56

Năm ngoái, chính phủ đã huy động thu nhập khu liên bang, sau khi EU than phiền với WTO, Nhóm EU nay cho biết một số bang, chủ yếu là Goa, Maharashtra và Tamil Nadu áp dụng thu nhập cao hay các hình thức nhập khẩu một cách bất công để vì lợi ích của mình ngoài.